

**บ้านเมือง**  
เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

**ANANDA DEVELOPMENT**

อาร์ดีเอ็น ลาดพร้าว71  
เปิดโซนใหม่แปลงบุน  
ส่วนตัวใหญ่พิเศษ  
เพียง 8.5 ล้าน\* สัญญา 0 บาท\* פרבאנתองหง

Home การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ยานยนต์ บ้านเทิ่ง กีฬา การศึกษา กทม-สาธารณสุข ภูมิภาค สังคม-สตรี โปรโมชัน

## ตลาด ขายตรง

### “สักรูปแฟร์ ครั้งที่ 22” ใหญ่กว่าเดิมที่ไบเทค บางนา

วันศุกร์ ที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 07.58 น.

tags : เครื่องสักรูป

Like 4 Share 4 Tweet G+

Share LINE it!



### “สักรูปแฟร์ ครั้งที่ 22” ใหญ่กว่าเดิมที่ไบเทค บางนา

เครื่องสักรูป ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเชิญร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั่วประเทศ ร่วมงาน “สักรูปแฟร์ ครั้งที่ 22” เพื่อศึกษาดูงานร้านค้าตัวอย่าง อบรมความรู้การบริหารจัดการร้านแบบมืออาชีพ และยังมีมอบส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในงาน พร้อมกันนี้ยังเดินทางเปิดการเจรจาการค้ากับนักลงทุน ไซวันวัตกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกว่า 1,000 คู่หา พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ณ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ที่ไบเทค บางนา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล เพราะหากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเข้มแข็งจะก่อให้เกิดรายได้นำไป ต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศต่อไป ซึ่งเครือสหพัฒน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยเชิญร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศมาร่วมงานสหกรุปแฟร์ ครั้งที่ 22 เพื่อจัดงานร้านค้าตัวอย่าง ศึกษาการบริหารจัดการร้าน การจัดสินค้า การซื้อขายจริง รวมทั้งจะมีการจัดอบรมความรู้ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวน 2,000 คน เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านอย่าง มีอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทสหพัฒน์ฯ ยังร่วมสนับสนุนด้วยการมอบคูปองส่วนลด 2,000 บาท ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เชิญมาร่วมงานเพื่อซื้อสินค้าภายในงานพร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงร้าน

สำหรับงานสหกรุปแฟร์ ครั้งที่ 22 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน –1 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ในคอนเซ็ปต์ “สหกรุปแฟร์ครั้งที่ 22 @ไบเทค บางนา ปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพิ่มความว้าว” โดยย้ายสถานที่จัดงานใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่ไบเทค บางนา เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสลงสถานีบางนา มีสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาให้เลือกซื้ออย่างครบครันกว่า 1,000 คูหาในราคาพิเศษซึ่งจัดเพียงปีละครั้ง และการบริการส่งสินค้าถึงบ้านฟรี นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้พบกับนวัตกรรม สินค้าและบริการใหม่ ที่นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษ และการสัมมนา ที่เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ แฟชั่นโชว์ การประกวด และการรับสมัครงานของบริษัทในเครือสหพัฒน์ เป็นต้น โดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจัดตลอดทั้ง 4 วัน ที่ฮอลล์ 98-99 และการโชว์นวัตกรรม สินค้า บริการ จัดที่ฮอลล์ 100 เฉพาะวันที่ 28-29 มิถุนายนนี้

นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษจากเครือสหพัฒน์ได้ที่ Lazada และ [www.thailandbest.in.th](http://www.thailandbest.in.th) และสามารถดูรายละเอียด โปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในงานได้ที่ His & Her App สำหรับสำหรับสมาชิกบัตร His & Her ยังสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ก่อนใครในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

“เครือสหพัฒน์ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุน และเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เหมือนเช่น ทุกปี ปัจจุบันเครือสหพัฒน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Big Data ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ และนำมาเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น งานสหกรุปแฟร์ปีนี้ เครือสหพัฒน์จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง Big Data Partnership & Business Collaboration กับบีทีเอสกรุ๊ป” นายบุญยสิทธิ์ กล่าว

<http://www.banmuang.co.th/news/directsale/114199>